

## กปน. ขวนค้ำน้ำประปานอกจากประหยัดแล้วยังแก้โลกร้อนด้วย

**มันใจน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านค้ำได้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำค้ำอีก นอกจากแพงแล้วยังเกิดปัญหาขยะขวดพลาสติกเคลื่อนเมืองและเป็นการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อนฟุ่มเฟือย ในเมื่อภายในบ้านมีน้ำประปาที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว**

**นางยิ่งลักษณ์ ธัญญาโชโต** ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน.) ได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า กปน. ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยของผู้ใช้น้ำ จึงใส่ใจในการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพดี สามารถค้ำได้อย่างปลอดภัย ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้และบริโภค โดยในอดีตที่เริ่มก่อตั้งกิจการประปา น้ำประปาของกรุงเทพฯก็ได้รับการรับรองว่ามีความสะอาดไม่แพ้เมืองใดในโลก แม้กระทั่งปัจจุบันคุณภาพน้ำประปาก็ได้รับการรับรองว่ามีความสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานน้ำค้ำขององค์การอนามัยโลก แต่อาจเป็นเพราะกระแสการโฆษณาและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้น น้ำค้ำบรรจุขวดจึงกลายเป็นความนิยมที่ประชาชนให้การยอมรับมากกว่าน้ำประปา ทั้งที่น้ำประปาก็มีคุณภาพดีเช่นกัน นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนอาจวิตกเกี่ยวกับคลอรีนในน้ำประปาโดยเกรงว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ความจริงคลอรีนในน้ำประปามีอยู่ในปริมาณที่น้อยมากและเป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และไม่ก่อพิษภัยต่อร่างกายแต่อย่างใด กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาจึงเท่ากับเป็นการรับรองว่าน้ำประปานั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรค สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนก็เพียงแต่รองน้ำตั้งทิ้งไว้เพียงครึ่งชั่วโมง กลิ่นคลอรีนก็จะระเหยหมดไป หรืออีกวิธีที่ง่ายก็คือ นำไปต้มซึ่งจะทำให้ค้ำได้อย่างสนิทใจยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน กปน. มีลูกค้าใช้น้ำประปาทั้งหมด ประมาณ 1.8 ล้านราย หรือคิดเป็นผู้ใช้น้ำประมาณ 8 ล้านคน ที่ต้องใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคทุกวัน โดยยังมีประชาชนรอบนอกหรือชานกรุงอีกเป็นจำนวนมากที่รอให้น้ำประปาไปถึง เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มมีการปนเปื้อนไม่สามารถใช้ได้ อีกต่อไป ซึ่งผู้ที่ไม่มีน้ำใช้เหล่านี้จำเป็นต้องซื้อน้ำประปาจากรถขายน้ำในราคาแพงมาใช้และค้ำ จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ใช้น้ำที่มีน้ำประปาใช้อยู่แล้ว กลับต้องไปซื้อน้ำค้ำที่มีราคาแพงหรือน้ำบรรจุขวดมาค้ำอีก ทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาขยะขวดพลาสติกแก่สิ่งแวดล้อมตามมา เนื่องจากน้ำค้ำที่มีราคาแพงนั้นสาเหตุมาจากต้นทุนค่าขวดพลาสติก ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองอันเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนอีกด้วย